

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่สาม ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“PPPM-W6”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (“PPPM-W6”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 320,065,785 หน่วย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรได้จำนวนทั้งสิ้น 130,308,863 หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดใช้สิทธิในวันที่ 15 ของทุกเดือน (วันทำการ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 13 กันยายน 2567 (วันที่ 15 กันยายน 2567 ตรงกับวันหยุดราชการ) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (วันที่ 19 สิงหาคม 2569) (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) นั้น

- 1) วันที่ 13 กันยายน 2567 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1) ซึ่งปรากฏว่า มีการแจ้งใช้สิทธิ จำนวน 152,240 หน่วย จึงมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 130,156,623 หน่วย โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น
- 2) วันที่ 15 ตุลาคม 2567 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ใช้สิทธิ จึงมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 130,156,623 หน่วย โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น
- 3) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ใช้สิทธิ จึงมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 130,156,623 หน่วย โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวน 130,156,623 หุ้น

บริษัทขอแจ้งวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 4 คือ วันที่ 13 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ คือ 0.22 บาทต่อหุ้น

2. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ) ระยะเวลา 9.00 น. – 17.00 น.



3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ppprime.co.th โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท ตามระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท (คุณโสภาวดี พิณนาศักดิ์ และคุณศศิพร พันธุ์รัตน์)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 093-810-0361, 02-108-6889 ต่อ 308, 395

e-mail address: ir@ppprime.co.th

4. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุในข้อ 3. ข้างต้น

- ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คือ วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 17.00 น.
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องดำเนินการดังนี้
 - (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สี่ลม ชื่อบัญชี “บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-460791-3 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ
 - (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และเช็คพร้อมเฉพาะส่งจ่าย



“บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้านหลังด้วย

หมายเหตุ วันที่ที่ลงในเช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 9 ธันวาคม 2567 และกรุณานำส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิและแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็คแคชเชียร์เช็ค หรือตราที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

(2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท



นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลต่างด้าว

สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

(5) คัสโตเดียน (Custodian)

สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- ด) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

-นายร่มไทร ตัณฑโกไศย-
(นายร่มไทร ตัณฑโกไศย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 093-810-0361